



ประกาศกรมอุทกหารเรือ

ที่/งป.๒๕๕๖

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ และห้องพักผ่อน โรงงานต่อเรือเหล็ก อุทกหารเรือธนบุรี กรมอุทกหารเรือ

กรมอุทกหารเรือ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ และห้องพักผ่อน โรงงานต่อเรือเหล็ก
อุทกหารเรือธนบุรี กรมอุทกหารเรือ จำนวน ๑ งาน (๘ รายการหลัก)

ราคากลางในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว โดยเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในวัตถุประสงค์
เพื่อรับจ้างเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในปีพุทธศักราชปัจจุบัน
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทกหารเรือ
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ต้องมีวิศวกร หรือช่างผู้ชำนาญการในสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาช่างก่อสร้าง จำนวน
อย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้ควบคุมงานประจำตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อควบคุม กำกับดูแล หรือให้ข้อเสนอแนะ
ทางด้านเทคนิค โดยช่างผู้ชำนาญการต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน และต้องมีวุฒิปริญญาตรี ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองให้เข้ารับราชการได้ โดยต้องสำเนาหนังสือรับรองเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โดยชำระเงินค่าซื้อเอกสารที่ กองการเงิน กองบังคับการ กรมอุทกหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.
แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาขอรับเอกสารสอบราคาดังกล่าวได้ที่ กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมอุทกหารเรือ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๒๐ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดนำดูงานที่จ้างในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยให้พร้อม ณ ห้องวิจิตรนาวิ อาคารกองบังคับการ
กรมอุทกหารเรือ (ห้องเมสสิญาบัตร กรมอุทกหารเรือ) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. และให้นำใบเสร็จรับเงิน
ค่าซื้อเอกสารสอบราคาไปแสดง โดยผู้ไม่ไปดูสถานที่ เมื่อมีอุปสรรค และปัญหาข้อขัดข้อง ในเวลาทำงานจะปฏิเสธ
ความรับผิดชอบมิได้

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
ณ กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมอุทกหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันราชการภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องเปิดซองสอบราคา กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมอุทกหารเรือ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

พลเรือตรี

(หม่อมหลวงอนุพนธ์ นวรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทกหารเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทกหารเรือ